
แท็บเล็ตยกชันขึนอีเลิร์นนิงสร้างนวัตกรรมการศึกษา 

  

          แม้ว่าการลงนามในสัญญาซือแท็บเล็ตเพือการศึกษาระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสารหรือไอซีที และบริษัทผู ้ผลิตจะเลือนออกไปแต่ไม่ว่าอย่างไรแท็บเล็ต 1 ล้านเครืองน่าจะมาถึงมือครู

และเด็กนักเรียน ป.1 ในเร็วๆ นี 

          ศศิพร อุษณวศิน ผู ้อ ํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ปัจจัยหลักทีจะทําให้แท็บเล็ตเพือการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดคือ ความ

เข้าใจในการใช้งานของครูและนักเรียน โดยครูต้องเรียนรู้ว่าการใช้แท็บเล็ต ไม่ใช่การนําไฟล์สือการสอนมา

ใส่เข้าไปในอุปกรณ์ แต่ต้องบูรณาการความรู้สร้างคอนเทนต์ใหม่  ๆทีเอือต่อความเข้าใจของเด็ก แนะนําการ

ใช้งานทีถูกต้องเพือให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

          ส่วนของคอนเทนต์นั น เบืองต้นคือการดึงแหล่งความรู้จากทีมีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น

เว็บไซต์ยูทูบ หนังสือจากกูเกิลบุ๊กส์ หรือเว็บไซตe์duteacher.com ทีมีการอัพโหลดสือการสอนไว้เป็น

จํานวนมากจากทั วโลก หรือครูสามารถรวมกลุ่มกันในโรงเรียน หรือระหว่างโรงเรียนเพือสร้างคอนเทนต์

สือการสอนแลกเปลียนใช้งานร่วมกัน 

          อย่างไรกต็าม การจะผลักดันให้เกิดประโยชน์รัฐบาลเป็นตัวแปรสําคัญทีต้องมีการผลักดันและ

สนับสนุนให้มีการพัฒนาคอนเทนต์และแอพพลิเคชันใหม่  ๆออกมาอย่างต่อเนือง 

          วิรัช ศรเลิศลํ าวาณิชนักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ 

เนคเทค กล่าววา่ การจะสร้างอีเลิร์นนิงต้องนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกิดการเรียนทีเข้าใจ

ง่ายกว่าการใช้หนังสือ ไม่ใช่การใช้พาวเวอร์พอยต ์หรือไฟล์พีดีเอฟในแท็บเล็ต ซึงในต่างประเทศมีแนวทาง

ให้ศึกษามากมาย เช่น ข่าน อะคาเดมี(Khan Academy) ของอินเดีย ทีเป็นตัวอย่างทีดีของอีเลิร์นนิงอย่าง

แท้จริง หรือการใช้อีเลิร์นนิงในเกาหลีใต ้

          เรียกว่าต้องสร้างนวัตกรรมทีนําไปสู่การเรียนรู้แบบเป็นองค์รวม โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครืองมือ

ไม่เช่นนั นแท็บเล็ตทีได้ก็ไม่ต่างจากหนังสือ แค่เปลียนรูปแบบไปเท่านั น วิรัช กล่าว 

          ปรีชา เอมโอช นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แท็บเล็ตเพือการศึกษาเป็นสิงทีดี ช่วย

สร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดขึ น เชือว่าจะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมอีเลิร์นนิง มีมูลค่าไม่ตํ า

กว่า 1 หมืนล้านบาทรวมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ คอนเทนต ์อีกทั งมีการสร้างงาน สร้างเงินหมุนเวียนขึ น และ

สร้างโอกาสในอนาคต 

          ปัจจัยสําคัญทีทุกฝ่ายน่าจะเป็นห่วง คือความพร้อมทั งของครูทีต้องเป็นผู ้ใช้แท็บเล็ตเด็กเกิดการเรียนรู้ 

ส่วนต่อมาคือคอนเทนต ์ทั งจากภาคเอกชนและจากครูพัฒนาขึ นเองด้วย และสุดท้ายคือการใช้งานของ

นักเรียน หากมีปัญหาต้องมีวิธีแก้ไข 

          ซึงครูก็เป็นด่านแรกอีกเช่นกันฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร อุปนายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า เกาหลีใต้มีการพัฒนาอีเลิร์นนิงและคอนเทนต์จ ํานวนมหาศาลแต่ก็ย ังไม่ได้นําแท็บเล็ตมาใช้งาน 



แสดงให้เห็นว่า จุดสําคัญไม่ใช่อยู่ทีอุปกรณ์ แต่อยู่ทีครูจะใช้แท็บเล็ตสอนเด็กอย่างไร ซึงครูต้องมีการ

วางแผน กําหนดเป้าหมายกําหนดขั นตอนการใช้ การเริมใช้งาน ปรับปรุง ตลอดจนวัดผลเพือให้เกิด

ประสิทธิภาพมากขึ น 

          เห็นได้ว่า หากโครงการแท็บเล็ตเพือการศึกษาเริมต้นขึ น ครู คือหน้าด่านแรกสุดทีจะชีว ัดว่าแท็บเล็ต

ใช้แล้วเกิดประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนต่อมาคือเด็กนักเรียนทีจะใช้งานและเกิดการเรียนรู้มากขึ นหรือไม่ 

แต่เด็กจะใช้ได้มากแค่ไหนก็ขึ นกับคําแนะนําจากครู ดังนั น ครูต้องเตรียมพร้อมให้เต็มทีก่อนแท็บเล็ตจะ

มาถึง 

          ทีมา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย ์
 


